

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO CHỈNH SỬA, HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ**

Họ và tên: Cao Thị Minh Thu

Mã HV: CH310537

Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Huệ

Ngành/CTĐT: Quản trị nhân lực

Tên đề tài luận văn/đề án tốt nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Seal

Commerce

Căn cứ quyết nghị tại buổi họp ngày 14/6/2024 của Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp thạc sĩ (được thành lập theo Quyết định số 432/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), học viên đã chỉnh sửa, hoàn thiện đề án tốt nghiệp theo các nội dung như sau:

STT	Yêu cầu bổ sung, sửa chữa của Hội đồng đánh giá	Nội dung học viên đã chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình lý do nếu muốn bảo lưu ý kiến ban đầu	Thể hiện trong luận văn/đề án tốt nghiệp
1	Rà soát lại mục mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu	Học viên đã rà soát chỉnh sửa và làm rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu	Phân mở đầu, trang 1 đến trang 5 của đề án.

2	Rà soát trình bày kết quả nghiên cứu về Văn hóa cho rõ ràng hơn.	Học viên đã rà soát và làm rõ định nghĩa của Văn hóa cũng như Văn hóa doanh nghiệp.	Chương 1, trang 6 và 7 của đề án
3	Bổ sung mục 2.4 Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến VHDN tại công ty	Học viên đã bổ sung mục 2.4 còn thiếu vào mục lục của Đề án	Mục lục của đề án
4	Rà soát cơ sở lý thuyết ở Chương 1 cho súc tích và rõ ràng hơn	Học viên đã rà soát và chỉnh sửa cơ sở lý thuyết ở Chương 1	Chương 1 của đề án.
5	Bổ sung mục nhận xét ưu, nhược điểm của VHDN và nguyên nhân cần hoàn thiện VHDN công ty ở cuối chương 2 đề án	Học viên đã bổ sung ưu, nhược điểm của VHDN và nguyên nhân cần hoàn thiện VHDN công ty ở cuối chương 2 đề án	Chương 2, Mục 2.5 Ưu nhược điểm của VHDN Công ty TNHH Seal Commerce và nguyên nhân cần cải thiện VHDN, trang 58 và 59 của đề án.
6	Giải pháp cần rà soát chi tiết hơn: nội dung, điều kiện thực hiện cho logic hơn.	Học viên đã rà soát và bổ sung giải pháp của đề án.	Chương 3 của đề án.
7	Rà soát lỗi chính tả, trình bày bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo	Học viên đã rà soát lỗi chính tả, trình bày bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo	Toàn bộ đề án.

Giáo viên hướng dẫn



TS. Hoàng Thị Huệ

Học viên



Cao Thị Minh Thu